



บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

สำนักงานเลขที่ 2 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 1 บทนำ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท เดอะโคเจนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เคมีภัณฑ์ ซีเมนต์ไทย จำกัด บริษัท อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และบริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เพื่อบริหารจัดการวางระเบียบ ระบบโครงสร้างเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางท่อแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลรับผิดชอบขยายงานในอนาคตให้เพียงพอกับความต้องการตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ลดความขัดแย้งทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายในการเรียกเก็บค่าสิทธิในการวางท่อและค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับการวางท่อ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ ทั้งการรับส่งข้อมูลภายในองค์กรเองและส่งหรือโอนไปภายนอกองค์กร ซึ่งอาจรบกวนความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว การกระทำใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลไปจนถึงเป็นการละเมิดอันมีโทษตามกฎหมาย บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าวที่ต้องจัดให้มีมาตรการที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยนั้นได้รับการคุ้มครอง มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดและประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้



ส่วนที่ 2 คำจำกัดความ

รายการ	คำอธิบาย
บริษัทหรือองค์กร	หมายถึง บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งถือเป็นนิติบุคคล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง ข้อเท็จจริง เอกสาร รูปที่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง บริษัท บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะนิติบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งทำหน้าที่รวบรวม เก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทนในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งอาจเป็นพนักงานในองค์กร หรือผู้รับจ้างจากภายนอกได้



ส่วนที่ 3 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้กระทำรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบก่อนทุกครั้ง

นโยบายข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีมีวัตถุประสงค์ใหม่และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย มีความชอบธรรม และสอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทไว้ชัดเจนในการจัดทำบันทึกการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อที่ 3 คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้นั้นไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลภายในสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นก่อนการขอความยินยอม บริษัทจะขอความยินยอมก่อนการใช้ข้อมูลนั้นเป็นครั้งแรก

บริษัทจะทำการปรับปรุงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ปีละหนึ่งครั้ง และจะกำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เว้นแต่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ภายใต้ความยินยอมที่ชัดเจนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมายให้ทำได้ และกำหนดมาตรการจัดเก็บรักษาข้อมูลนั้นแยกจากข้อมูลทั่วไป

นโยบายข้อที่ 4 การจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่มีการให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะกำกับควบคุมให้ผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น



นโยบายข้อที่ 5 มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยโดยมิชอบ โดยกำหนดให้มีมาตรการทั้งทางกายภาพ มาตรการทางการบริหาร และมาตรการทางเทคนิค และกำหนดให้มีการทบทวนมาตรการที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ

นโยบายข้อที่ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านความยินยอม การเข้าถึงข้อมูล การขอรับสำเนา การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล การคัดค้าน การขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การขอให้ระงับการใช้ การลบ การทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้จะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนทุกประการ

นโยบายข้อที่ 7 การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตามภารกิจ ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบในรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับตน ท่านสามารถติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ติดต่อที่กำหนดไว้

นโยบายข้อที่ 8 ความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดให้มีมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม การสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายในการรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวมไว้

ในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบ สอบสวนและกำหนดแนวทางแก้ไข และแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง



ส่วนที่ 4 การติดต่อกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลได้ที่

1. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์ 038-687513-4 อีเมลล์ eftdpo@eft.co.th

2. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์กร

หมายเลขโทรศัพท์ 038-687513-4 อีเมลล์ eftdpo@eft.co.th

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์กร บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ตามประกาศนี้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

(นายจรัส เณรทอง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป